

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 11-17 มีนาคม 2563

‘ต่างชาติ’ ตื่นซื้อข้าวไทย ตุนรับมือโควิด-19 ต้นราคาพุ่ง 50 ดอลลาร์

นายกสมาคมส่งออกข้าว เผยต่างชาติแห่ตุนซื้อข้าวไทย รับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต้นราคาข้าวขาวพุ่งตันละ 50 ดอลลาร์ ขณะที่ ‘กรมการค้าภายใน’ เร่งผลักดันการพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม รองรับความต้องการของผู้บริโภคต่างประเทศ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวอิสรา (www.isranews.org) ว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคำสั่งซื้อข้าวไทยจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสหรัฐฯ แคนาดา และยุโรป เนื่องจากมีความตื่นตระหนกเรื่องไวรัสโควิด-19 จึงได้สั่งซื้อข้าวเข้าไปตุนเอาไว้ก่อน เพราะเกรงว่าจะเกิดการขาดแคลน

“ตอนนี้สหรัฐฯ แคนาดา และยุโรป มีการตื่นเรื่องโควิด-19 และอย่างที่เราเห็นมีการกักตุนสินค้ากัน จึงมีการสั่งซื้อข้าวมากขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ คือ ในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว ทำให้การส่งออกข้าวช่วงนี้ค่อนข้างคึกคักหน่อย” ร.ต.ท.เจริญกล่าว

ร.ต.ท.เจริญ ระบุว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีคำสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการส่งออกข้าวปีนี้จะไปตามเป้าหมายส่งออกที่ 7.5 ล้านตันหรือไม่ เพราะคำสั่งซื้อข้าวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อข้าวไปเก็บ และหากในอีก 2 เดือน สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ คำสั่งซื้อข้าวก็จะลดลง แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีใครสามารถประเมินได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะอยู่อีกนานเท่าใด ในขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตข้าวของไทยปีนี้ลดลงมาก

“เดิมเขาซื้อข้าว 1 ถุงเก็บไว้กิน แต่ตอนนี้ซื้อ 3 ถุง เพราะกลัวของขาด และถ้าของไม่ขาด อีก 2 เดือนเขาก็ไม่ซื้อ วอลุ่มจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในแง่ของจำนวน แต่เป็นการซื้อเอามาเก็บ ซึ่งการซื้อข้าวไปตุนนั้น เริ่มจากฮ่องกง จีน สิงคโปร์ และขยับไปที่ยุโรป สหรัฐ และแคนาดา แต่ตอนนี้ฮ่องกง สิงคโปร์ เริ่มซาแล้ว เพราะเขาซื้อไปพอแล้ว ก็ไปเริ่มที่สหรัฐฯ แคนาดา และยุโรป เพราะการแพร่ของไวรัสเร็วมาก จึงมีการ panic buying ข้าวอะไรเขาก็กวาดหมด” ร.ต.ท.เจริญกล่าว

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวไทยนั้น ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า ความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากไวรัสโควิด ประกอบกับผลผลิตข้าวไทยลดลง เนื่องจากไม่มีการปลูกข้าวนาปรัง เพราะไม่มีน้ำ ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวของไทยปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวขาวราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นตันละ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หรือเพิ่มจากตัน 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 460 ดอลลาร์สหรัฐฯ

“ไทยไม่มีการปลูกข้าวนาปรัง เพราะไม่มีน้ำ ทำให้ผลผลิตน้อยลงไปมาก เมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น ราคาจึงเพิ่มขึ้นเร็วมาก” ร.ต.ท.เจริญระบุ

ร.ต.ท.เจริญ ยังระบุด้วยว่า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 31.5-31.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากต้นปีที่อยู่ระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ข้าวไทยแข่งขันได้ดีขึ้น เพราะเดิมข้าวไทยมีราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่งมาก แต่ตอนนี้ช่วงห่างราคาลดลงมา

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ราคา F.O.B อยู่ที่ตันละ 491 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นตันละ 36 ดอลลาร์ จากวันที่ 26 ก.พ. ที่ราคาอยู่ที่ตันละ 455 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นราคาที่แพงกว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ซึ่งอยู่ที่ตันละ 403-407 ดอลลาร์สหรัฐ หรือแพงกว่าตันละ 84 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้าวหอมมะลิไทย ปี 2561/62 ราคาทรงตัวอยู่ที่ตันละ 1,214 ดอลลาร์สหรัฐ

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีคำสั่งซื้อข้าวไทยจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากฮ่องกง และจีน เนื่องจากผู้ซื้อมีการสั่งซื้อข้าวไปเก็บไว้ หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสถูกควบคุมได้ และระบบขนส่งและโลจิสติกส์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ดีกว่าปีแล้วที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตัน หรือปี 61 ที่ส่งออกข้าวได้ 11 ล้านตัน โดยกรมฯยังคงเป้าส่งออกข้าวปีนี้ที่ 7.5 ล้านตัน

นายเกียรติ ยังกล่าวว่า หลังจากกรมฯได้สะท้อนไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการปลูกข้าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างประเทศต้องการซื้อข้าวพันธุ์พื้นนุ่มมากขึ้น ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ส่งออก โรงสี และเกษตรกร ได้ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง และเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการพัฒนาและผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่ตลาดต้องการ ในขณะที่รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการวางยุทธศาสตร์ข้าวขึ้นมาแล้ว เพื่อผลักดันให้มีการผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ๆออกมา

“คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้มีการตั้งคณะกรรมการวางยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้ว กรมฯ จะเสนอว่ามีข้าวพันธุ์อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการ และอยู่ในประเทศไหนบ้าง ซึ่งแม้ว่าการพัฒนาพันธุ์ไปจนถึงขั้นส่งออกจะต้องใช้เวลา แต่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานกัน เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้” นายเกียรติกล่าว
ที่มา สำนักข่าวอิศรา

‘โคโรนา’ ปลูกตลาด ส่งออกข้าวคืนชีพ ออร์เดอร์ทะลัก

ส่งออกข้าวดีดกลับ ระบาดนิสส์โคโรนา คนแห่ตุนข้าว ออร์เดอร์ฮ่องกง สิงคโปร์ แอฟริกา อเมริกาทะลัก ต้นราคาข้าวโลกพุ่ง ลุ้นเป้า 7.5 ล้านตันถึงฝั่ง ขณะอีกแรงบวกจากภัยแล้งต้นราคาข้าวเปลือกพุ่ง 9 พันบาทต่อตัน

ปี 2562 ไทยส่งออกข้าวได้ 7.58 ล้านตัน ต่ำสุดรอบ 6 ปี ปัจจัยหลักจากเงินบาทแข็งค่ามาก ราคาข้าวไทยสูงโด่ง เสียเปรียบการแข่งขัน ปี 2563 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าส่งออกที่ 7.5 ล้านตัน มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มจากภัยแล้งคาดทำให้ผลผลิตข้าวไทยลดลง และมีคู่แข่งในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ตัวเลขส่งออกเดือนมกราคม 2563 ทำได้แค่ 547,160 ตัน ตีลบถึง 42.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ล่าสุดวิกฤติไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก สร้างโอกาสการส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วิกฤติไวรัสโคโรนาส่งผลให้เวลานี้หลายประเทศเริ่มมีการซื้ออาหารรวมถึงข้าว เพื่อกักตุนไว้บริโภคในครัวเรือนมากขึ้น เช่น ในฮ่องกง สิงคโปร์ ผู้บริโภคชาวเอเชียในสหรัฐฯ รวมถึงในทวีปแอฟริกา เช่น โมซัมบิก แองโกลา แอฟริกาใต้ เป็นต้น ซึ่งผู้นำเข้าแต่ละประเทศมีคำสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น และขอให้ผู้ส่งออกไทยพร้อมส่งมอบสินค้าทันที 100% หากมีคำสั่งซื้อเข้ามา

“เดิมผู้นำเข้าจะให้ส่งมอบแค่ 50% เช่น ส่งมอบเดือนมีนาคม 50% เมษายนอีก 50% แต่เวลานี้เขาบอกให้ผู้ส่งออกพร้อมส่งมอบทันที 100% เมื่อมีออร์เดอร์เข้ามา ส่งผลให้เวลานี้ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวได้รับอานิสงส์ถ้วนหน้า และราคาข้าวส่งออกในตลาดโลกขยับขึ้น”

ตัวอย่างเช่น เมียนมา ราคา ข้าวขาว 5% ส่งออกเอฟโอบีอยู่ที่ 330-340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ปัจจุบันขยับขึ้นเป็น 400 ดอลลาร์ เวียดนามจาก 360-365 ดอลลาร์ เป็น 405 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยจาก 410 ดอลลาร์ เป็น 450-460 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน อินเดีย 400 ดอลลาร์ ขึ้นจากเดิม 40-50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งในส่วนของไทย ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกขยับขึ้นตาม ปัจจุบันข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% เฉลี่ยที่ 8,800-9,000 บาทต่อตัน จากตันปีอยู่ที่ 6,000-6,500 บาทต่อตัน ผลจากภัยแล้งผลผลิตข้าวลดลง และมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากความตื่นตระหนกของผู้บริโภคเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ผลพวงคาดการณ์ส่งออกข้าวไทยในเดือนกุมภาพันธ์น่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า 6.3 แสนตัน ซึ่งการส่งออกจะขยายตัวได้ต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนขึ้นกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา หากยังไม่คลี่คลายการส่งออกคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่หากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหรือสู่ภาวะปกติการสั่งซื้ออาจลดลง และจากอีกตัวแปรหนึ่งคือเงินคงคลังส่งออกข้าวชั่วคราวในปี จากต้องสำรองไว้เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จากปีที่ผ่านมาเงินมีการส่งออกข้าวถึง 4 ล้านตัน เวลานี้ยังมีสต็อกกว่า 120 ล้านตัน ทำให้ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในปีนี้อาจทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน

ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้าช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้น จากภัยแล้ง ผลผลิตข้าวลดลง และมีความต้องการสูงขึ้นจากผู้ส่งออกที่ได้รับคำสั่งซื้อต้องเร่งซื้อข้าวจากโรงสีเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้นไม่เกิน 15%) ขึ้นมาอยู่ที่ 8,500-9,000 บาทต่อตัน ขวานาที่ยังปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวได้รับอานิสงส์ ส่วนข้าวเปลือกชนิดอื่นราคายังทรงตัว เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิที่ 1.4-1.6 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว 1.6 หมื่นบาทต่อตันบวกลบ ซึ่งอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากมีข้าวล้นลอบนำเข้า

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ผวาโควิด-19 ระบาดหนัก ส่งออกไทยล้มหลอน ทั่วโลกแห่ตุนอาหาร

ผวาไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก ทั่วโลกแห่ตุนอาหาร-ยา-เวชภัณฑ์บึกบึนธุรกิจ ศรีตรัง-ทียู-เอเชียโกลเด้นไรซ์ รับอานิสงส์ กวาดออร์เดอร์ลูกค้าทั้งในสหรัฐ ยุโรป เอเชีย เผยถูงมืออย่าง-อาหารกระป๋อง-ข้าว ยอดพุ่ง ปรับแผนเน้นทำตลาดออนไลน์รับมือสถานการณ์วิกฤต ด้านทูตพาณิชย์ประเมินสถานการณ์ส่งออกข้าวไตรมาส 2 กระทั่ง คาดส่งออกทั้งปีขยายตัว 3%

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังลามไม่หยุด ล่าสุด ณ วันที่ 9 มี.ค. พบผู้ป่วยเกินกว่า 1.1 แสนคน ใน 107 ประเทศ โดยเฉพาะอิตาลีได้มีประกาศขยายมาตรการรับมือวิกฤต ด้วยการสั่งปิดประเทศถึง 3 เมษายน 2563 พร้อมทั้งขอให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้าน ขณะที่สเปนอยู่ระหว่างการหารือถึงมาตรการป้องกัน แม้แต่ในสหรัฐ การแพร่ระบาดก็เริ่มทวีความรุนแรงในหลายรัฐ ส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกพากันตื่นตระหนก เริ่มซื้ออาหารกักตุน ขณะเดียวกันก็หาซื้อยา เวชภัณฑ์ และสินค้าจำเป็นไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป หรือ TU เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจ ว่า การระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ไปทั่วโลก ทำให้ประชาชนต้องการสำรองอาหารไว้รับประทานภายในบ้านมากขึ้น

ที่เห็นชัดเจน คือ อิตาลีและสหรัฐอเมริกา แม้คนจำนวนมากยังออกมาดำเนินชีวิตตามปกติ แต่การซื้ออาหาร กระทบไปสต็อกไว้มีมากขึ้น ส่งผลให้ TU ซึ่งผลิตและส่งออกสินค้าปลากระป๋องแบรนด์มาริบลู ไปจำหน่ายในตลาด สหภาพยุโรปมียอดขายเพิ่มขึ้น

“อิตาลี เห็นผลเยอะว่าคนเริ่มซื้อเก็บสต็อกมากขึ้น เช่นเดียวกันในอเมริกา ที่เพิ่มขึ้นมาก ๆ คือ อาหาร กระทบ ส่วนของอาหารแช่แข็งยังมีน้อย จึงต้องรอดูสถานการณ์อีกระยะ การปรับกลยุทธ์ช่วงนี้แน่นอนว่าต้องเพิ่ม การทำการตลาดทางออนไลน์มากขึ้น อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ทำตลาดกับทีมอลลิในจีนซึ่งยังทำต่อ”

นายธีรพงศ์กล่าวว่า ปัจจุบันโรงงานของ TU ทั่วโลกยังเปิดดำเนินการ แต่ได้กำหนดมาตรการป้องกันอย่าง เข้มงวด ห้ามพนักงานเดินทางไปประเทศเสี่ยง และมีมาตรการเฝ้าระวังในทุกสำนักงานของเราทั่วโลก ปรับกลยุทธ์ ด้วยการใช้ระบบ VDO conference สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดว่าจะมีผล อย่างไรต่อธุรกิจบ้าง แต่คิดว่าคงไม่กระทบอุตสาหกรรมเรามากนัก เพราะธุรกิจอาหารยังมีความจำเป็น ขณะนี้ตลาด ส่งออกแบ่งเป็น อเมริกาเหนือ 41% ยุโรป 28% ไทย 12% ส่วนตลาดอื่น ๆ ซึ่งจะรวมตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาใต้ คิดเป็น 19%

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง TU กล่าว ว่า สถานการณ์กุ้งและอาหารแช่แข็งแข็ง ไตรมาส 1 ปีนี้ ได้รับผลจากโรคระบาดที่จีนประกาศปิดประเทศตั้งแต่ เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้การขนส่งทางเรือหยุดลงทั้งหมด การส่งออกไปตลาดจีนซึ่งตลาดดาวรุ่งของไทยคิดเป็น 10% ของผลผลิตรวมของประเทศต้องหยุดชะงักไป แต่หวังว่าสถานการณ์ระบาดในจีนดีขึ้น เพราะอัตราการเพิ่ม จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าอัตราผู้ป่วยที่รักษาหาย แต่ยังต้องใช้เวลานานเพื่ออีกระยะ

“ผลจากการระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ออกอย่างเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก กับอินเดีย ส่งกุ้งเข้าไปจีนไม่ได้ เพราะการขนส่งทางเรือหยุดหมด สินค้าจึงไหลไปอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่งผลให้ ราคากุ้งปรับลดลง แต่ยังโชคดีเพราะเป็นจังหวะช่วงโลว์ซีซั่นของการผลิตจึงกระทบไม่มาก”

นายวีรสิทธิ์ สิ้นเจริญกุล กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลต่อการส่งออกกุ้งมือยางของบริษัทช่วง ไตรมาสแรกปีนี้ ถือเป็นปัจจัยบวกที่เสริมเข้ามาช่วยเพิ่มความต้องการใช้ ไม่ใช่เฉพาะจีน แต่ตอนนี้มีลูกค้าใหม่ทั้งใน ประเทศ เช่น กลุ่มบริษัท โรงแรม สายการบินต่าง ๆ และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง ติดต่อสั่งซื้อ เข้ามาเป็นการด่วน ทำให้บริษัทต้องเพิ่มกำลังการผลิตเต็ม 100% หรือประมาณ 30,000-33,000 ล้านชิ้น/เดือน

โดยจะเน้นส่งมอบลูกค้ากลุ่มเดิมก่อนทยอยส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ และต้องเตรียมสต็อกวัตถุดิบน้ำยาง ดิบ เพื่อผลิตถุงมือยางธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการใช้ เพราะใกล้เข้าสู่ช่วงหยุดกรีดยางแล้ว” สถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ตลาดถุงมือยางโลกคึกคักขึ้น ความต้องการเพิ่มขึ้นจาก 3 แสนล้านชิ้น เป็น 3.3 แสนล้านชิ้น หรือ ขยายตัวเพิ่ม 10% เราเป็นเบอร์ 3 ของโลก ผลิตได้ 30,000 ล้านชิ้น/เดือน เมื่อเกิดโรคระบาด ความต้องการด้าน การแพทย์เพิ่มขึ้นก่อน จากนั้นทุกอุตสาหกรรมก็ต้องการใช้ถุงมือยางเพิ่มขึ้น ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน บริษัททั่ว ๆ ไป”

นายวิทย์นารถ สิ้นเจริญกุล Strategic Branding Executive บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT กล่าวว่า ขณะนี้คำสั่งซื้อถุงมือยางต่อเนื่องไปถึงเดือน มิ.ย.-ก.ค.แล้ว เทียบกับปีก่อนน่าจะเพิ่มขึ้น 17% จากปี ก่อนเดินเครื่องผลิต 16,000-18,000 ล้านชิ้น/เดือน คาดว่าปีนี้ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้น 10-20%

ด้านนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธาน บจ.เอเชีย โกลเด้นไรซ์ ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการข้าวในตลาดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะตลาดฮ่องกงคาดว่าจะเพิ่มมากถึง 15% เพราะข้าวเป็นสินค้าจำเป็น เนื่องจากประชาชนถูกกักบริเวณให้ใช้ชีวิตในบ้าน ออกมาจับจ่ายได้ยาก ภัตตาคาร ร้านอาหารหยุดเกือบหมด จึงต้องซื้อข้าวไปสต็อก ทั้งนี้ปกติข้าวจากไทยจะส่งไปจีนผ่านทางเส้นเงินและกว้างโจวเป็นหลัก ตอนนี้อย่างสามารถส่งออกได้ ส่วนความต้องการนำเข้าข้าวจะมีมากขึ้นเพียงใด ต้องประเมินอีกระยะหนึ่ง เพราะขณะนี้ไทยประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตลดลง

นางขวัญภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิดในสหรัฐอเมริการุนแรงขึ้น ทำให้ประชาชนเริ่มแห่ซื้อสินค้าเก็บตุนมากขึ้น อาทิ อาหารกระป๋อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ทิชชู อุปกรณ์ทำความสะอาด เจลล้างมือ ส่งผลให้ข้าวไทยที่ขายให้ห้างปรับราคาสูงขึ้น 15-20% และสต็อกเริ่มหมดแล้ว คาดว่าจะเห็นตัวเลขการส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ปรับตัวดีขึ้น หากการขนส่งไม่มีปัญหา แต่ต้องระวังหากราคาสูงเกินไปผู้นำจะเข้าหันไปซื้อคู่แข่งแทน ประเมินว่าการส่งออกข้าวไปสหรัฐ จะขยายตัว 3%

ส่วนตลาดอินเดีย นางสาวสายทอง สร้อยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ระบุว่า อินเดียประกาศระงับการส่งออกสินค้ายาและเวชภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ ชุดแว่นตา ยาสำเร็จรูป ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ให้มีเพียงพอใช้ในประเทศก่อน ส่วนหน้ากากอนามัยที่เคยระงับการส่งออก 1 เดือน ช่วงแรกที่ไวรัสระบาด ขณะนี้ส่งออกได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม อินเดียได้รับผลกระทบจากที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตยา 70% จากจีน ทั้งนี้สำนักงานได้ปรับแผนท่าตลาดโดยใช้อีคอมเมิร์ซช่วย เพราะอินเดียเน้นช่องทางออนไลน์ และกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น โดยในเบื้องต้นประเมินว่าการส่งออกตลาดอินเดียจะขยายตัว 3%

นายปณต บุญยะโทตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า ขณะนี้หน้ากากอนามัย เจลและน้ำยาฆ่าเชื้อขาดตลาด แม้ทางการดูไบจะเข้มงวดเรื่องการกักตุน และเป็นที่น่าสังเกตว่ายอดการสั่งซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าอาหาร กอล์ฟฟู้ด 2020 ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ที่จัดขึ้นช่วง 16-20 กุมภาพันธ์ มีออร์เดอร์ผู้ส่งออกไทยมากขึ้นถึง 8,258 ล้านบาท

นอกจากนี้ดูไบกำลังจะจัดงาน World Expo 2020 ช่วงเดือน ต.ค.นี้ คาดว่าความต้องการนำเข้าสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ซึ่งเดิมเคยนำเข้าจากจีน แต่จีนประสบปัญหาโควิด จึงน่าจะเป็นโอกาสของสินค้าไทย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ข้าวเปลือกเจ้าไล่บี้ติดหอมปทุมทะยานพุ่งกว่า 9 พันบาท/ตัน

นายมานัส กิจประเสริฐ ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)โรงสีกิจประเสริฐ และอดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าขึ้น15% ยังแรงต่อเนื่อง ราคาสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ราคา 9,100-9,300 บาท รองลงมา พิจิตร ราคา 9,200 บาท/ต่อตัน และ นครปฐม ราคาอยู่ที่ 9,000-9,100 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกที่ให้ราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา 8,600 บาท-8,800 บาท นับว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของข้าวเปลือกชนิดนี้ เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก จาก 471 ดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนข้าวหอมปทุมธานี ราคาอยู่ที่ 9,900 -10,600 บาทต่อตัน ราคาหายใจรดต้นคอเลยทีเดียว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ขานาดีด้าราคาข้าวเปลือกแตะ 8 พันบาท/ตัน

จากผลกระทบภัยแล้งและความต้องการมาก เนื่องจากทางผู้ส่งออกมีความต้องการที่จะซื้อส่งมอบ บวกกับผลผลิตที่ลดลง จึงทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวขึ้นร้อนแรงสูงสุดในรอบ 3 ปี นั้น

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจ ถึงสถานการณ์ข้าวตลาดข้าวเปลือกเจ้าในพื้นที่ภาคกลางซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวราคากว่า 8,000 บาท/ตันแล้ว ขายเป็นราคาข้าวหอมสาเหตุที่ข้าวรอดจากภัยแล้งเพราะบางที่เจาะบ่อน้ำบาดาล บางแห่งก็มีบ่อน้ำของตัวเอง ซึ่งกว่าจะได้ข้าวตรงนี้ก็ไม่ใช่่ง่ายๆ พอขายได้ราคาอย่างนี้รู้สึกหายเหนื่อยทันที ในขณะที่ก็มีโรงสีมาแย่งซื้อข้าว พอเห็นภาพอย่างนี้ผมก็มีความสุขมากที่ได้เห็นรอยยิ้มจากสมาชิกชาวนา

“อาชีพชาวนานั้นเป็นวิถีชีวิตของชาวนาที่ต้องปลูกข้าว แล้วจะมาโทษชาวนาว่าใช้น้ำเกินแผน ผมคิดว่าไม่ใช่ สาเหตุที่น้ำไม่เพียงพอเพราะรัฐบาลไม่กักเก็บน้ำไว้ไม่ขุดบ่อ หรือไม่มีโครงการน้ำใต้ดิน ซึ่งภาครัฐควรจะทำให้ความใส่ใจตรงนี้ให้มาก ผมถามว่าถ้าชาวนาไม่ทำนาจะให้ไปอาชีพอะไร”

ส่วนการปลูกข้าวรอบใหม่จะสนับสนุนให้ชาวนาภาคกลางตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนปลูกข้าวพื้นนุ่ม ได้แก่ข้าวพันธุ์ชง79 กับข้าวเจ้า ชนิด 5% (ข้าวแข็ง) ซึ่งเป็นข้าวที่ชาวนาบริโภคเองอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะส่งออกเพราะเป็นความต้องการของผู้ส่งออกที่จะนำข้าวไปขายแข่งกับ ข้าวพันธุ์ST24 ของเวียดนาม ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดจีน

ด้านแหล่งข่าววงการค้าข้าว กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวในวันนี้ผู้ซื้อตั้งซื้อราคายืนเกือบทุกชนิด ซึ่งการซื้อขายพอมิเกิดขึ้นบ้างแต่ยังไม่มากเท่าเมื่อวาน ยกตัวอย่าง บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ส่งบางไทร ราคารับซื้อต้นข้าวหนึ่งดีด 14,000 บาทต่อตัน ต้นข้าวขาว 5% ราคา 14,000 บาทต่อตัน ปลายหอมใหม่-เก่า ราคา 13,500 บาทต่อตัน ปลายปทุมดีดสวยๆ ราคา 12,500 บาทต่อตัน และปลายเหนียวใหม่ 26,500 บาทต่อตัน

ส่วนบริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด ราคารับซื้อข้าวขาว5% ราคา14,000 บาท/ตัน บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ราคารับซื้อข้าวขาว5%ราคา 14,000 บาทต่อตัน บจก.โตมี อินเตอร์เทรด ราคารับซื้อข้าวขาว5% ราคา14,000 บาทต่อตัน และ ปิดท้าย บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ต้องการซื้อปลายข้าวหอมใหม่-เก่า ราคา 13,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวชนิดอื่นหากมีของสามารถมาเจรจากันได้

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

'รมช.ประภัตร' ชูงานวิจัยและพัฒนาข้าวต้องรองรับการแข่งขันตรงตามความต้องการของตลาดโลก มุ่งยกระดับการส่งออกข้าวไทย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางการเร่งรัดและการขับเคลื่อนแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2563” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรในพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น กรมการข้าว เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 14 ปี ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ กรมการข้าว ว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและ

สถานการณ์ภัยธรรมชาติซึ่งคาดว่าจะเกิดภัยแล้งไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ตลอดจนสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างวางแผนช่วยเหลือสินค้าด้านต่าง ๆ และตลอดระยะเวลาที่กำกับดูแลกรมการข้าว ได้มุ่งวางระบบการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอับความต้องการ การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน การพัฒนาแปลงใหญ่ การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการทำนา รวมทั้งวางระบบการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด หรือผู้ส่งออกข้าว เช่น พันธุ์กข79 และพันธุ์ข้าวนุ่ม PTT 03019-18-2-7-4- 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่อยู่ระหว่างเตรียมรับรองพันธุ์ สำหรับนโยบายที่จะให้มีการร่วมแรงร่วมใจกัน วิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ดีเพื่อการแข่งขันของศูนย์วิจัยข้าว และร่วมแรงร่วมใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขออภัยอย่างยิ่งให้มีการดำเนินงานเช่นเดิม และต้องเร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเกิดฝนแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดด้านข้าวต่าง ๆ จะส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ในระยะเร่งด่วนนี้ รัฐบาลจึงพยายามเร่งการชดเชยรายได้ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ชาวนาในฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึง โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว และสนับสนุนให้มีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยดังกล่าว ผ่านโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา

ทั้งนี้ กรมการข้าวยังต้องให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อการแข่งขันของไทยตามความต้องการของผู้ส่งออกข้าว เช่น การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น (ปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ข้าวรอบที่ 1 : นาปี 666 กิโลกรัมต่อไร่ รอบที่ 2 : นาปรัง 669 กิโลกรัมต่อไร่) การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาข้าวต้องให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวนา โดยมีเป้าประสงค์ในอีก 2 – 3 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีพันธุ์ข้าวที่สามารถรองรับการแข่งขันและตรงตามความต้องการของตลาดโลก เพื่อยกระดับการส่งออกข้าวของประเทศไทย

นอกจากนี้ สถาบันการจัดการนานาชาติยังได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญ เช่น กำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองความต้องการประชาชน ภาคการผลิตและบริหาร ดังนั้น หากมีพันธุ์ข้าวที่ดี ถือว่ามีโอกาสสูงที่จะชนะคู่แข่งได้ ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาข้าวถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการผลิตข้าวของไทย

ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการค้าต่างประเทศ เดินสายประชาสัมพันธ์ข้าวไทย

กรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulfood 2020 โชว์ข้าวไทยและสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย หวังดึงดูดซื้อข้าวเพิ่มในภูมิภาคตะวันออกกลาง

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมงานงานแสดงสินค้า Gulfood 2020 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 16 – 20ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ข้าวไทยรวมทั้งสร้างความรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยและศักยภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร นวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยได้นำตัวอย่างข้าวคุณภาพดีของไทย ชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ไทย ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวเหนียว ไปจัดแสดงร่วมกับการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทย

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษของไทยและข้าวเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องแดง ข้าว กข 43 และข้าว กข 79 ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง ความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนการจัดให้ชิมตัวอย่างข้าว ไทยชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสรสชาติของข้าวไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ โดยคูหา ประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าต่างประเทศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า และ ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมคูหาตลอดการจัดงานประมาณ 1,000 คน และได้มีการสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องคุณลักษณะและมาตรฐาน รวมถึงเรื่องราคาข้าว

นายเกียรติ กล่าวว่ รวมทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ ด้วย โดยผู้นำเข้าทั้งจากตะวันออกกลางและจากทั่วโลกกว่า 100 ราย อาทิ อินเดีย ฟิลิปปินส์ บาห์เรน จอร์แดน ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ได้ให้ความสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยทั้งที่เป็นอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ซึ่งมีความโดดเด่นและน่าสนใจ ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ กระเทียมดำ โยเกิร์ตจาก มะพร้าว น้ำมันข้าวยาสูบ ผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นเทียมจากส่วนผสมธรรมชาติ และอาหารสำหรับทารก การร่วมกิจกรรม ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เข้าสู่ ตลาดตะวันออกกลางและประเทศใกล้เคียงต่อไปในอนาคต

สำหรับงานแสดงสินค้า Gulfood 2020 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 98,000 ราย โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 25 มี ผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า 4,210 ราย จากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา อิตาลี ตุรกี อินเดีย จีน และไทย เป็นต้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

xx

เวียตนาม

ราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2018 เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้ประชาชนมีการซื้อสินค้าที่จำเป็นกักตุนไว้เพราะเกรงว่าจะเกิดภาวะขาดแคลน ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศและราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียตนาม (Ministry of Industry and Trade; MOIT) ได้ขอให้ผู้ค้า ข้าวรักษาระดับการสำรองอย่างเข้มงวดอย่างน้อย 5% ของปริมาณการส่งออกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการ เพิ่มความพยายามในการรักษาเสถียรภาพราคาตลาดภายในประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก

กรมการนำเข้าส่งออกของกระทรวงฯ ระบุว่า สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในเศรษฐกิจโลกประกอบกับความต้องการนำเข้าที่ลดลงของตลาดข้าวเดิมของเวียดนาม เช่น จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งส่งผลให้เวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญต่อการส่งออกข้าว

ผู้ค้าข้าวจะต้องปฏิบัติตามกฤษฎีกาเลขที่ 107/2018 / ND-CP อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับปริมาณสำรองข้าวและการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ดังนั้นผู้ค้าข้าวจะต้องรวบรวมระบบการกระจายตลาดภายในประเทศและพร้อมที่จะนำเข้าเข้าสู่การหมุนเวียน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ตลาดในประเทศตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก การเสริมสร้างความตระหนักในการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวและสร้างแบรนด์สำหรับข้าวเวียดนาม รวมถึงการติดตามความผันผวนของราคาข้าวและข้าวด้วย

กระทรวงฯ ได้ขอให้กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานร่วมมือกับผู้ค้าสหกรณ์และเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจการผลิตข้าวที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้เวียดนามขยายการส่งออกข้าวได้ง่ายมากขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 16-29 มีนาคม 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 840 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 835 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 830 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 825 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 710 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 705 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวขาวเมล็ดยาว 5% (Long grain white rice) ราคาที่ 640 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวขาวเมล็ดยาว 10% (Long grain white rice) ราคาที่ 635 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวอินทรีย์ ข้าวหอม 5% (Organic (Phka Malis) Jasmine Rice 92% Wet Season) ราคาที่ 1,340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวกล้องหอม 5% (Organic (Phka Malis) Brown Jasmine Rice 92% Wet Season) ราคาที่ 1,210 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืช (SPS-IC) จำนวน 145 ราย (ประกอบด้วยผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าข้าว, ผู้นำเข้าข้าวและองค์กรของเกษตรกร) จำนวน 1,877 ใบ ซึ่งสามารถนำเข้าข้าวได้ประมาณ 1.472 ล้านตัน โดยจำแนกเป็น ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าข้าว, ผู้นำเข้าข้าว จำนวน 90 ราย ที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชจำนวน 1,258 ใบ ซึ่งสามารถนำเข้าข้าว

ได้ 928,002.268 ตัน และองค์กรของเกษตรกรจำนวน 55 ราย ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชจำนวน 619 ใบ สามารถนำเข้าข้าวได้ 544,251.41 ตัน

ก่อนหน้านี้ สำนักงานอุตสาหกรรมพืช รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2020 มีผู้ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืช (SPS-IC) 110 ราย จำนวน 801 ใบ ซึ่งสามารถนำเข้าข้าวได้ 666,482 ตัน สำหรับการนำเข้าข้าวตั้งแต่วันที่ 1-24 มกราคม 2020 มี 62 ราย ที่นำเข้าข้าวประมาณ 118,642 ตัน จากใบ SPS-IC จำนวน 157 ใบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนประมาณ 2.3755 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 74 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.765 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.141 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.48868 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 64.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.29762 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 20.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 15 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.52494 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.84115 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.8112 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 35.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 26 วัน) แต่ลดลงประมาณ 11.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.95163 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2563 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.04567 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.03242 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 44.0% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 33 วัน) แต่ลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.19847 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2563

ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราคาข้าวเปลือกในประเทศและราคาข้าวสารเกรดธรรมดาอ่อนตัวลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่ราคาข้าวสารเกรดดีขยับสูงขึ้น (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 16.04 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 317.06 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 16.06 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 316.27 เหยียสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ และลดลงประมาณ 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.19 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 735.126 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 37.04 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 729.42 เหยียสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815.18 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 41.18 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 810.949 เหยียสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 32.77 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 647.76 เหยียสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 32.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 646.51 เหยียสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 714.76 เหยียสหรัฐต่อตัน เท่ากับระดับ 36.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 714.85 เหยียสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ทางการณ์อินโดนีเซียประมาณการณ์ว่าสต็อกข้าวของประเทศในช่วงเดือนเมษายน 2020 จะมีประมาณ 250,000 ตัน และเพิ่มเป็น 670,000 ตัน ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดหาข้าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวในประเทศและได้จากการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของ Bulog (The State Logistics Agency) ได้ให้ความมั่นใจแก่สาธารณชนว่าสต็อกข้าวในคลังของ Bulog จำนวน 1.7 ล้านตัน เพียงพอใช้สำหรับช่วงเดือนรอมฎอน (the Ramadhan) และอีดิฟิตร (Eid al-Fitr) ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าข้าวที่เก็บไว้ในสต็อกมีคุณภาพดี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นข้าวที่ได้นำเข้าจากประเทศปากีสถานและไทยในช่วงก่อนหน้านี้

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2019/20 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 63,386 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจากสหรัฐฯจำนวน 36,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม-10 กันยายน 2020 ข้าวเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2020 ข้าวเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 20,186 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน จำนวน 2 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2020 และ 6,186 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-30 กันยายน 2020

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 9 ครั้ง ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยประมาณ 251,686 ตัน

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2019/20 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 89,180 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจากสหรัฐฯจำนวน 36,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2020 ข้าวเมล็ดยาวจากไทยจำนวนรวม 3,180 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 2 มิถุนายน 2020 ข้าวเหนียวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 24,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม-2 สิงหาคม 2020 และข้าวเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 26,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตละ 7,000 จำนวน 2 ล็อต และล็อตละ 6,000 จำนวน 2 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน-2 สิงหาคม 2020

ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯ 48,000 ตัน และข้าวจากจีน 12,000 ตัน และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous rice long-grain rice) จากไทย 26,000 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทย 3,180 ตัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ 58 ราย สำหรับราคาประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 81,143 เยนต่อตัน หรือประมาณ 759 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และที่ 94,114 เยนต่อตัน หรือประมาณ 880 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice) รวม 73,664 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน-31 ตุลาคม 2020

ประกอบด้วย ข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จากประเทศสหรัฐฯ จำนวนรวม 43,671 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous brown rice long grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จากประเทศไทยจำนวน 29,993 ตัน

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice short grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จากประเทศจีนจำนวนรวม 55,556 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2020 ผลการประมูลปรากฏว่า หน่วยงานเกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ จำนวน 22,222 ตัน ที่เสนอโดยบริษัท Posco International ในราคา 868.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เนื่องจากในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ ซะลอลง ประกอบกับค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงเป็นประวัติการณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ราคาขยับสูงขึ้นและระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2019) โดยขำหนึ่ง 5% ราคาที่ 363-367 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 367-371 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2019 ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกลดลงประมาณ 18.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ 8 ปี เนื่องจากความต้องการนำเข้าข้าวอินเดียจากประเทศในแถบแอฟริกาและเอเชียลดลง

ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 50.21 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 28.708 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.09 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเพิ่มประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 44.8 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 77.755 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 60.314 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ

เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 75.52 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาละมีประมาณ 27.521 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.109 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.796 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 93.51 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 56% เมื่อเทียบกับจำนวน 59.95 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 56% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-10 มีนาคม 2563 มีการนำเข้าข้าว 675,749 ตัน ลดลงประมาณ 11.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 762,752 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 123,735 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 56.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 79,002 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 552,014 ตัน ลดลงประมาณ 19.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 683,751 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 33,697 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-10 มีนาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 137,258 ตัน ฝรั่งเศส 104,737 ตัน เนเธอร์แลนด์ 83,897 ตัน อิตาลี 51,073 ตัน โปแลนด์ 46,558 ตัน เยอรมนี 44,094 ตัน โปรตุเกส 37,769 ตัน สเปน 36,754 ตัน เบลเยียม 28,726 ตัน บัลแกเรีย 24,013 ตัน สาธารณรัฐเชค 20,671 ตัน สวีเดน 16,589 ตัน ลิทัวเนีย 10,731 ตัน สโลวาเกีย 6,308 ตัน โรมาเนีย 5,340 ตัน เดนมาร์ก 4,554 ตัน ฮังการี 4,161 ตัน ออสเตรีย 3,778 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-9 มีนาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 78,037 ตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 42,998 ตัน ลดลง 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,122 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,580 ตัน ลดลง 52.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 19,906 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 86,010 ตัน เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 83,310 ตัน ลดลง 33.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 57,981 ตัน ลดลง 39.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 42,043 ตัน ลดลง 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 41,124 ตัน ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 97,589 ตัน ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 23,820 ตัน เพิ่มขึ้น 76.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 13,167 ตัน เพิ่มขึ้น 47.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มา นำเข้าจากไทยจำนวน 10,722 ตัน ลดลง 28.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 8,436 ตัน เพิ่มขึ้น 113.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-9 มีนาคม 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 82,171 ตัน เนเธอร์แลนด์ 49,162 ตัน โปรตุเกส 34,128 ตัน ฝรั่งเศส 25,886 ตัน เบลเยียม 18,458 ตัน อิตาลี 17,402 ตัน สเปน 14,385 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 84,656 ตัน เยอรมนี 45,987 ตัน เนเธอร์แลนด์ 42,541 ตัน สหราชอาณาจักร 43,992 ตัน อิตาลี 24,441 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 57,505 ตัน สหราชอาณาจักร 50,505 ตัน ฝรั่งเศส 22,788 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-10 มีนาคม 2563 มีการส่งออก 120,792 ตัน ลดลง 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 129,885 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 97,803 ตัน ลดลงประมาณ 10.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,979 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 22,989 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,907 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,213 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-10 มีนาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 63,454 ตัน โปรตุเกส 22,355 ตัน สเปน 14,348 ตัน โรมาเนีย 4,860 ตัน บัลแกเรีย 4,515 ตัน เบลเยียม 3,822 ตัน กรีซ 2,014 ตัน โปแลนด์ 1,288 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 656 ตัน เยอรมนี 602 ตัน สโลเวเนีย 555 ตัน เนเธอร์แลนด์ 401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (2019/20) (ปีปฏิทิน 2563) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 499.31 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 499.37 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (2018/19) (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ กัมพูชา เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศไทยจะมีผลผลิตลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.73 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินโดนีเซียคาดว่าจะมีผลผลิต 36.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 36.7 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศสหรัฐฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2562/63 (ปี 2563) จะลดลงเหลือ 5.86 ล้านตัน ลดลง 17.49% เมื่อเทียบกับ 7.11 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ประเทศเกาหลีใต้คาดว่าจะมีผลผลิตจะลดลงเหลือ 3.74 ล้านตัน ลดลง 3.21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศกัมพูชาคาดว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 5.69 ล้านตัน ลดลง 0.94% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าในปี 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีผลผลิต 18.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 9.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.34 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562)

สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตข้าว 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับ 116.48 ล้านตัน ในปี 2561/62 (ปี 2562) บังคลาเทศคาดว่าจะมีผลผลิต 35.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เวียดนาม 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.92% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมียนมา 13.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ฟิลิปปินส์ 12.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.28% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ญี่ปุ่น 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.74% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อียิปต์ 4.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 53.57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่บราซิลคาดว่าจะมี 7.14 ล้านตัน เท่ากับปีก่อนหน้า

ด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 492.33 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 486.62 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกาและเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) ประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.93 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.8 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.8 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 21.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.4 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.55 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 8.4 ล้านตัน บราซิล 7.5 ล้านตัน ไนจีเรีย 6.8 ล้านตัน เกาหลีใต้ 4.45 ล้านตัน อียิปต์ 4.35 ล้านตัน กัมพูชา 4.3 ล้านตัน และไทย 11.7 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 182.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 175.32 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนจะระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกไปต่างประเทศก็ตาม ขณะที่สต็อกของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการปรับราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 118.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 35 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.72 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.06 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.97 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.51 ล้านตัน และสหรัฐฯ 0.95 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 3.79 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 10.62% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.24 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของไทยจะลดลงจึงทำให้มีสต็อกคงเหลือลดลงด้วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีปริมาณ 44.51 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.86% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 43.27 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ขณะที่เจ้าของตลาดเดิมทั้งอินเดีย และไทยก็ยังคงมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออก โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2563 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.9 ล้านตัน ในปี 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 2.3 ล้านตัน ลดลง 11.54% เมื่อเทียบกับ 2.6 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อ

เทียบกับปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.75% เมื่อเทียบกับ 1.43 ล้านตัน ในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับ 1 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 5.74% เมื่อเทียบกับ 1.22 ล้านตันในปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับ 0.97 ล้านตันในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.82% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 1.03 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.49% เมื่อเทียบกับ 0.98 ล้านตันในปี 2562 บราซิลคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.88% เมื่อเทียบกับปี 2562 กาน่าคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 เคนยาคาดว่าจะนำเข้า 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.74% เมื่อเทียบกับ 0.58 ล้านตัน ในปี 2562 เนปาลคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33.33% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตัน ในปี 2562 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.53% เมื่อเทียบกับ 0.73 ล้านตัน ในปี 2562 เบนินคาดว่าจะนำเข้า 0.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.09% เมื่อเทียบกับ 0.55 ล้านตัน ในปี 2562 แคนเมอรูนคาดว่าจะนำเข้า 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตัน ในปี 2562 โมซัมบิกคาดว่าจะนำเข้า 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.84% เมื่อเทียบกับ 0.62 ล้านตัน ในปี 2562 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.45% เมื่อเทียบกับปี 2562 คิวบาคาดว่าจะนำเข้า 0.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.43% เมื่อเทียบกับ 0.46 ล้านตัน ในปี 2562 บูกินาฟาโซคาดว่าจะนำเข้า 0.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.33% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตัน ในปี 2562 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลง 0.82% เมื่อเทียบกับ 7.56 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2562 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.79 ล้านตัน ในปี 2562 ขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.00 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.37% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน ลดลง 4.35% เมื่อเทียบกับปี 2562 จีนคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25.0% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 2.72 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.87% จากปี 2562 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.0% เมื่อเทียบกับปี 2562 กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลง 1.96% เมื่อเทียบกับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน ลดลง 47.37% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 12.92% เมื่อเทียบกับปี 2562 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.82% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนติน่าจะส่งออก 0.33 ล้านตัน ลดลง 14.95% เมื่อเทียบกับปี 2562

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, March 2020)

อาร์เจนติน่า

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2020 ประเทศอาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 10,615 ตัน ลดลงประมาณ 73% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,509 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 9,668 ตัน และข้าวกล้องจำนวน 947 ตัน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวลดลงประมาณ 36% (เดือนธันวาคม 2019 ส่งออกประมาณ 16,687 ตัน)

ในปี 2019 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (เมษายน-มีนาคม) คาดว่าผลผลิตข้าวของอาร์เจนติน่าจะมีประมาณ 770,000 ตัน ลดลงเล็กน้อยจาก 774,000 ตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากในช่วงฤดูเพาะปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วมีการเพาะปลูกที่ล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 เดือน จากภาวะฝนที่ตกหนัก ประกอบกับเกิดภาวะอากาศที่เย็นกว่าปกติจนทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง

ทางการส่งออกในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.268 ล้านตันในปี 2018/19 ขณะที่ผู้ส่งออกได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีส่งออกข้าวลงเหลือที่อัตรา 5% เท่ากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เนื่องจากในปัจจุบันอัตราภาษีส่งออกข้าวสารอยู่ที่ 9% และข้าวเปลือกอยู่ที่ 12%

ที่มา *Oryza.com*

